

KIẾN XƯƠNG

Đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm

Là huyện thuần nông, Kiến Xương được biết đến nhu điểm sáng về phong trào trồng cây vụ đông, nhất là cây khoai tây. Từ nhiều năm nay, nông dân trong huyện luôn tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây vụ đông, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính nhằm nâng cao thu nhập, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích.



Nông dân xã Vũ Ninh (Kiến Xương) trồng khoai tây vụ đông.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Để bảo đảm diện tích cũng như năng suất cây trồng vụ đông, UBND huyện đã sớm

tổ chức hội nghị triển khai để án sản xuất đến các xã, thị trấn; thường xuyên chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế và nhu cầu của thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả. Theo

kế hoạch năm 2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng cây vụ đông đạt từ 3.800ha trở lên, trong đó chủ lực là khoai tây, đậu, đỗ, dưa, bí và các loại rau màu sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, bước

vào đầu vụ, ảnh hưởng của bão số 7, số 8 gây mưa kéo dài đã làm cho 750ha rau màu vụ đông ư ẩm mốc, trồng bị hỏng, dập nát. Vì thế, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục, tiếp tục gieo trồng lại những diện tích bị ảnh hưởng của mưa bão. Kết hợp các nguồn hỗ trợ của tỉnh, đến nay Kiến Xương đã hỗ trợ cho các xã, thị trấn 96 tấn khoai tây giống, 1.212kg hạt giống rau các loại và hỗ trợ 5 mô hình liên kết sản xuất vụ đông các loại cây trồng như ngô nếp, dưa chuột bao tử, khoai tây thương phẩm, cây ích mẫu.

Kết quả, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được trên 2.000ha cây vụ đông các loại. Xã Vũ Ninh là một điển hình về phong trào trồng cây vụ đông của huyện Kiến Xương. Bà Nguyễn Thị Cấp, thôn Đổng cho biết: Nhà có 2 người nhưng năm nào tôi cũng trồng vài sào cây vụ đông. Vụ đông năm ngoài

tôi trồng 2 sào dưa bao tử và 1 sào khoai tây, bình quân cứ 2 ngày tôi hái dưa một lần, thu hoạch tới đầu HTX thu mua tới đôi với giá bình quân 8.000 đồng/kg, khoai tây thu 5 tạ củ/sào với giá bán 7.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí tôi thu về gần 10 triệu đồng từ vụ đông. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Ninh cho biết: Vụ đông năm 2021, toàn xã gieo trồng 250ha, trong đó khoai tây 80ha, còn lại là dưa, rau màu các loại. Để đạt được diện tích trên, ngay từ khi xây dựng để án sản xuất, HTX đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo với phương châm sản xuất liên hoàn. Do đó, sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, HTX đã thực hiện phương thức luân canh ở một số vùng quy hoạch để sản xuất cây màu vụ đông có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đồng thời thực hiện liên kết với một số đại lý tư nhân bao tiêu sản phẩm trong vùng sản xuất truyền thống cho bà con. Riêng đối với cây khoai tây, hàng năm năng suất bình quân đạt 6 tạ củ/sào, với giá bán từ 6.500 - 7.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí còn thu lãi từ 2 - 3 triệu đồng/sào. Với mức thu nhập đó người dân rất phấn khởi, từ đến thời vụ mọi người đều hàng hái ra đồng vệ sinh đồng ruộng, huy động nhân lực, phương tiện để trồng cây màu vụ đông đúng thời điểm.

Ở xã Vũ An, hầu như nhà nào cũng trồng cây vụ đông, nhà nhiều trên 1

mẫu, nhà ít cũng vài luống. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã khằng định: Xã Vũ An có truyền thống trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây ưa lạnh. Vụ đông năm 2020, giá trị sản xuất đạt trên 10 tỷ đồng, đó là điều kiện thuận lợi tạo đà để xã tiếp tục duy trì diện tích cây vụ đông năm nay đạt 143ha. HTX đã có nhiều văn bản hướng dẫn tích cây vụ đông năm nay đạt 143ha. HTX đã có nhiều văn bản hướng dẫn tích cây vụ đông năm nay đạt 143ha. HTX đã có nhiều văn bản hướng dẫn tích cây vụ đông năm nay đạt 143ha. HTX đã có nhiều văn bản hướng dẫn tích cây vụ đông năm nay đạt 143ha.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Tích cực tìm kiếm đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm; thực hiện tốt công tác thủy lợi đồng xuân, chú trọng việc điều tiết nước phục vụ sản xuất và tiêu nước kịp thời cho rau màu khi có mưa lớn xảy ra.

THU THỦY

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2021

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được giảm 30% thuế VAT

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406 giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Cụ thể, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được giảm 30% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Lĩnh vực sẽ được giảm thuế gồm: Dịch vụ vận tải (đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ); dịch vụ lưu trú, ăn uống; đại lý du lịch, kinh doanh tour và các dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá, tổ chức tour. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí cũng được giảm thuế.

Mức thuế giá trị gia tăng được giảm tùy thuộc vào phương pháp tính. Nếu nộp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ. Nếu nộp theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì được giảm 30% mức thuế này.

Bên cạnh đó, đơn vị có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu giảm so với năm 2019 sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất tại các địa bàn chịu tác động của dịch bệnh năm 2021 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp của quý III và quý IV/2021. Danh sách đối tượng diện được miễn thuế sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Nghị quyết cũng quy định miễn tiền chậm nộp phát sinh của năm 2020 - 2021 với các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với doanh nghiệp bị lỗ năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền chậm nộp thì không được thoái hoàn.

Hoàn tất chi trả hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp



Ảnh minh họa

Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nêu hai mốc quan trọng trong tháng 11.

Sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi mà cần điều chỉnh thông tin thì muộn nhất đến hết ngày 10/11 doanh nghiệp phải hoàn thành để gửi lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Danh sách này được gửi kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Trường hợp không chi trả phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chậm nhất ngày 30/11, nếu người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). Người lao động cũng có thể gửi thủ tục thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

(theo vnexpress.net)

Giá rau tăng, sức tiêu thụ giảm

Do ảnh hưởng của đợt mưa, ứng thời gian qua, những ngày gần đây, giá các loại rau xanh trên địa bàn tỉnh tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của các gia đình, đặc biệt các hộ dân ở nông thôn thu nhập trung bình, thấp; đồng thời, nguy cơ rau không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm xuất hiện trên thị trường cũng cao hơn.

Những ngày gần đây, chủ đề được các bà nội trợ quan tâm, bàn luận sôi nổi nhất là giá rau xanh tăng cao. Tại chợ Thắm, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư), số lượng, chủng loại rau xanh bán bán những ngày này giảm rõ rệt; giá rau, củ đều tăng 2 - 3 lần so với thông thường, trong đó rau muống từ 3.000 đồng/mớ lên 6.000 đồng/mớ, rau cải các loại từ 3.000 đồng/mớ lên 7.000 - 8.000 đồng/mớ, bắp cải tăng từ 10.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, bí xanh từ 12.000 đồng/kg lên 20.000 - 25.000 đồng/kg, rau cần

từ 30.000/kg lên 70.000 đồng/kg... Các loại rau gia vị như hành, mùi, thì là cũng tăng từ 30.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Vinh, tổ dân phố Minh Hòa, thị trấn Vũ Thư cho biết: Giá rau tăng 2 - 3 lần so với thông thường, gia đình tôi có 5 thành viên, nếu thoải mái theo nhu cầu phải 30.000 - 40.000 đồng tiền rau mỗi bữa; nhưng dịch bệnh làm thu nhập giảm đi nên tôi phải tính toán chặt chẽ hơn.

Chị Bùi Thị Phượng, chủ sạp rau tại chợ Thắm chia sẻ: Giá rau tăng cao do tháng 10 mưa rét kéo dài, làm hỏng nhiều diện tích rau mới trồng. Ngoài ra, do dịch Covid-19 nên chi phí vận chuyển rau, củ từ các tỉnh phía Nam tăng lên. Giá rau tăng khiến sức tiêu thụ giảm rõ rệt, chúng tôi chỉ nhập hàng cầm chừng.

Không riêng chợ Thắm, theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ truyền thống như chợ Thông (xã Hòa Bình), chợ Búng (xã

Việt Hùng), chợ Cầu (xã Nguyễn Xá), huyện Vũ Thư; chợ Đê Thám, chợ Lạc Đạo (thành phố Thái Bình), từ giữa tháng 10 đến nay giá rau xanh đều tăng cao. Bà Đỗ Thị Hồng, đầu mối chuyên cung cấp rau tại chợ đêm phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cho biết: Trước đây, mỗi ngày gia đình tôi nhập 3 - 5 tấn rau, củ các loại từ Đà Lạt và các tỉnh, thành phố khác về, sau đó cung cấp cho các đại lý. Nhưng hiện nay tôi chỉ nhập một số loại rau, củ thuận lợi trong vận chuyển, bảo quản, sản lượng giảm 50%, chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho các đại lý. Giá rau tăng cao, rủi ro lớn nên tôi không dám nhập nhiều.

Điểm đặc biệt, do giá rau xanh tăng cao nên xảy ra tình trạng một số nông dân sử dụng chất kích thích sinh trưởng để rau nhanh được thu hoạch, tranh thủ thời điểm rau đắt để tăng lợi nhuận, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Nguyễn Xuân Thọ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) chia

sẽ: Cách đây vài hôm, gia đình tôi mua 3 mớ rau cải ngọt của một nông dân tại chợ Thông với giá 8.000 đồng/mớ. Sau khi sử dụng, cả gia đình tôi bị đau bụng, đi ngoài. Tôi rất lo lắng vì rau càng đắt, nguy cơ rau không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm càng cao.

Đồng chí Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Giá rau xanh trên địa bàn huyện nói riêng và nhiều địa phương trong tỉnh tăng

manh thời gian qua là do ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều diện tích rau vụ đông mới trồng bị hỏng; chi phí vận chuyển rau từ miền Nam ra tăng. Trong bối cảnh giá rau xanh tăng cao, để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, các đơn vị, địa phương cần tích cực vào cuộc quản lý, kiểm soát chất lượng nông sản, xử lý nghiêm và loại bỏ những chuỗi cung ứng sản phẩm rau, củ không bảo đảm an toàn vệ sinh thực

phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, chỉ lựa chọn sản phẩm rau xanh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc được tiêu thụ tại các chuỗi cung ứng hàng hóa uy tín. Tuy nhiên, hiện tượng giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày gần đây chỉ là tạm thời; khi các loại rau vụ đông được thu hoạch, nguồn cung dồi dào chắc chắn giá rau, củ, quả sẽ ổn định trở lại.

QUYNH LƯU



Giá rau tăng cao không chỉ khiến chi phí sinh hoạt của người dân tăng mà còn tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Tuổi cao, gương sáng

Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", ông Vũ Văn Tường, thương binh hạng 1/4, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) luôn là tấm gương mẫu mực trong việc trồng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

Đưa chúng tôi đi thăm rừng thông của gia đình, giữa bạt ngàn màu xanh của rừng, nhìn thành quả của rừng, nhìn thành quả sau 26 năm xây dựng của ông Tuổi chúng tôi không khỏi cảm phục nỗ lực vươn lên từ gian khó của ông. Ông kể: Năm 1978, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Nam, cùng các đồng đội ở Sư đoàn 5, Quân khu 7 sang giúp nước bạn Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot. Năm 1981, trở về quê hương, tôi mang

trong mình thương tật, sức khỏe suy giảm 86%. Sau khi về địa phương, với ý chí và nghị lực của người lính, nhận thấy đất đai còn hoang hóa nhiều, chưa khai thác hết, năm 1995 xã Đông Hoàng có chủ trương khoán, trồng coi rừng, tôi đã mạnh dạn đứng ra nhận thầu 30ha trồng phi lao, ươm cây giống và trồng coi 120ha rừng ngập mặn. Hàng chục năm trồng, chăm sóc, bảo vệ từ khi cây con đến khi thành rừng như thế này vất vả lắm. Phải thường xuyên theo dõi, có mặt kịp thời để kiên quyết ngăn chặn, báo cáo chính quyền, cơ quan chức năng xử lý khi người dân khai thác thủy sản ở vùng

bãi triều xâm hại đến khu vực rừng trồng. Nhiều khi vì chuyện này mà tôi cũng làm mất lòng, thậm chí căng thẳng với bà con địa phương, nhất là trong giai đoạn này. Tuy nhiên, khi rừng cây lớn dần, phát huy được hiệu quả thiết thực thấy rõ thì bà con cũng dần thay đổi nhận thức, hiểu rõ hơn vai trò của rừng ngập mặn đối với đời sống, từ đó đã chung tay cùng nhau giữ rừng. Trồng rừng rất có lợi cho toàn xã hội, nó là "lá phổi xanh" cho toàn dân thu hưởng môi trường trong lành, vì thế gia đình tôi đẩy mạnh trồng rừng, chỗ nào còn đất trống là trồng, chưa biết khi nào sẽ cho thu hoạch nhưng cứ

phải trồng kín rừng. Ngoài trồng và bảo vệ rừng, ông Tuổi còn ươm cây giống để phát triển kinh tế gia đình, mỗi năm cung cấp từ 6 - 9 vạn cây giống, mỗi cây giá từ 4.000 - 5.000 đồng, tạo việc làm cho 8 - 12 lao động thời vụ. Cùng với diện tích ươm cây giống, ông Tuổi là người đã trồng hơn 6km rừng thông chắn sóng bao quanh bãi biển Đông Hoàng. Giờ đây rừng thông của ông đã phủ kín, tạo một vành đai xanh hạn chế ảnh hưởng của triều cường và xâm nhập mặn. Rất nhiều người đến hỏi mua và trả giá 1 tỷ đồng toàn bộ rừng thông nhưng ông không bán. Bởi rừng

là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn ông, giúp ông sống vui tươi, đồng thời rừng còn bảo vệ hành lang đất, chắn sóng, chắn cát cho quê hương. Với cương vị của mình, ông Tuổi đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng. Từ nhiệt huyết thiên nhiên của ông đã lan tỏa tới nhân dân địa phương, tác động tích cực tới phong trào trồng rừng trong nhiều năm qua trên địa bàn xã Đông Hoàng không xảy ra việc chặt phá rừng, an ninh rừng luôn mang tính ổn định và bền vững. Với nỗ lực không biết mệt mỏi trong nhiều năm

tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng, ông Vũ Văn Tường đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của nhân dân địa phương, xã.

Đặc biệt, năm 2019 ông vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động

sản xuất, vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

MANH THẮNG



Diện tích ươm cây giống mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Vũ Văn Tuổi.